

Công ty CP Vận tải và thuê tàu à Nặng Vận tải là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, bị ảnh hưởng COVID-19 như hàng rất lớn nhất ngành công ty. Công ty rất cần vốn tái đầu tư và mở rộng phát triển. Chính sách vận hành của Quỹ đầu tư phát triển thành phố à Nặng, doanh nghiệp có thể xem xét hỗ trợ 50% lãi suất vay trong 2 năm nếu nằm trong những ngành chính sách.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty vận tải và thuê tàu à Nặng Vận tải cho rằng, đây là chính sách rất phù hợp, giúp doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn lãi suất thấp, thúc đẩy nền kinh tế phát triển sau ảnh hưởng COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển cho biết, vai trò là tổ chức tài trợ vốn vay cho các doanh nghiệp, trong thời gian qua, Quỹ đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những công nghệ doanh nghiệp các chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Quỹ và chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp như và theo Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND.

Đây là chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp như và va thực hiện các dự án đầu tư trung và dài hạn, thực tế, chính sách mới triển khai trong thời gian 6 tháng do đó chưa thể có số liệu cụ thể về hiệu quả của chính sách mới. Tuy nhiên, qua tham khảo ý kiến của công nghệ doanh nghiệp, Hiệp hội thì có đánh giá là chính sách hỗ trợ tích cực cả thành phố đối với doanh nghiệp, cụ thể là trong lưu lượng kinh doanh sau dịch bệnh COVID – 19.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, hiện nay, Quỹ đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vay vốn đối với 6 dự án doanh nghiệp như và va. Trong đó, đã phê duyệt cho vay 4 dự án với tổng nhu cầu vốn vay là 62,2 tỷ đồng, đang trình phê duyệt cho vay 2 dự án với tổng nhu cầu vốn vay là 70 tỷ đồng. Ngoài ra, đang hướng dẫn hồ sơ của 5 doanh nghiệp với tổng mức vay 59,7 tỷ đồng.

a ra nhng khó khn, vng mc, Giám c Qu u t phát trin cho rng, hn nay, tình hình din bin dch bnh COVID-19 mi c bn c khng ch, th trng tiêu th, giá c còn cha n nh dn n tâm lý u t ca các doanh nghiệp còn e dè, cha mn nh dn u t nên s lng doanh nghiệp ngh vay vn ti Qu không nhieu. Ngoài ra, quá trình chun b, kho sát th trng và trin khai d án u t ca 1 d án thng phi mt thi gian khong gn 1 nm, trong khi ó nguyên tc h tr ca Ngh quyet 60/2021/NQ-HND ngày 27/12/2021 quy nh “Ch u t c phê duyit vay vn ti Qu u t d án trong thi gian 12 tháng k t thi im chính sách này có hiu lc thi hành...”. Do ó mt s doanh nghiệp nh và va hin nay ang thc hin th tc u t có th không kp tip cn Chính sách h tr này.

Theo ó, ni dung h tr lãi sut i vi doanh nghiệp nh và va vay vn ti Qu da theo Ngh quyet 60/2021/NQ-HND thành ph à Nng gm mt s ni dung ch yu nh sau:

i tng áp dng là doanh nghiệp nh và va vay vn ti Qu u t d án thuc các lnh vc theo Quyit nh 1568/Q-UBND.

Ch u t c phê duyit vay vn ti Qu u t d án trong thi gian 12 tháng; k t thi im chính sách này có hiu lc thi hành, theo th t u tiên cho n khi ht s vn c gii ngân ti a 200 t ng. Thi gian h tr không quá 24 tháng k t ngày ký hp ng tín dng.

Ngân sách thành ph h tr 50% lãi sut theo quy nh hin hành v mc lãi sut cho vay ca Qu. S tin h tr lãi sut c tính trên s vn ã gii ngân. S vn gii ngân c h tr lãi sut ti a tính trên 1 doanh nghiệp không quá 10 t ng/1 doanh nghiệp.

[Theo "Cng Thông tin in t thành ph à Nng" \(THY THANH\)](#)